

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  
NGÀY 17 THÁNG 02 NĂM 2023**

-----

**1. Hội quán đóng góp tích cực trong sự phát triển chung của Đồng Tháp**

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các Hội quán, khi trong năm qua có gần 90% Hội quán hoạt động từ tốt trở lên; đồng thời nhấn mạnh, đây là mô hình hiệu quả của Đồng Tháp, trở thành thiết chế tự quản của người dân; ngày càng mở rộng về số lượng, quy mô, chất lượng hoạt động được củng cố, nâng chất.

Trong sự phát triển của Đồng Tháp, đồng chí Lê Quốc Phong cho rằng, có sự đóng góp của Hội quán, trong đó Hội quán đã lan tỏa tinh thần chăm chỉ - tự lực – hợp tác – liên kết – hỗ trợ lẫn nhau v.v., cũng như đóng góp cho kinh tế địa phương, tham gia tích cực các lễ hội do tỉnh tổ chức. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**2. Các tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của Đất Sen hồng**

Bên cạnh bày tỏ phần khởi về những thành tựu to lớn mà tỉnh đạt được trong năm 2022, Mục sư Đặng Trường Sơn - Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh Đồng Tháp tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự nỗ lực của chính quyền, các Sở, Ban, ngành các cấp và cùng với sự chung sức của các đoàn thể và nhân dân, trong đó có thành phần các tôn giáo đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tích cực với chính quyền địa phương để khắc phục những và khó khăn đem lại đời sống an lành và hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc giữa chính quyền và các tôn giáo nói chung. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**3. Đồng Tháp: Nhiều kết quả tích cực trong thực hiện chuyển đổi số**

Cụ thể, về xây dựng Chính quyền số, đến nay 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng (trừ văn bản mật); 30% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 79,2% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số để sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho yêu cầu công việc.

Đề quá trình chuyển đổi số được thuận lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và bổ sung chức năng, nhiệm vụ và nhân sự để hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện chuyển đổi số, trong đó, bổ sung chức năng là Trung tâm giám sát điều hành thông minh của tỉnh (IOC). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH  
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

---

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung  
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập  
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày  
VÕ THANH TOÀN**

**CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP**

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: [www.dongthap.gov.vn](http://www.dongthap.gov.vn)

Email: [banbientap@dongthap.gov.vn](mailto:banbientap@dongthap.gov.vn)

Điện thoại: 02773.853949